

**THÁI THỤY**

# Sẵn sàng cho một kỳ đại hội thành công

Đến thời điểm này, Thái Thụy đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm theo đúng kế hoạch đề ra.



Đại hội Đảng bộ xã Thụy Duyên nhiệm kỳ 2020 - 2025 - đại hội điểm cấp cơ sở của huyện Thái Thụy.

Xác định tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ huyện Thái Thụy trong năm 2020, do vậy, sau khi có hướng dẫn của Trung ương, đặc biệt là Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 25/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Huyện ủy Thái Thụy đã quán triệt và triển khai đầy đủ, kịp thời tới các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đồng thời, thành lập các đoàn công tác và phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã để chỉ đạo, hướng dẫn, giúp các đảng bộ, chi bộ tổ chức thành

công đại hội, nhất là tại các đảng bộ được chọn làm điểm. Đến ngày 9/5, toàn huyện có 67/67 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội thành công. Song song với việc lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến hành đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy đã sớm thành lập các tiểu ban: văn kiện, nhân sự, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, trang trí khánh tiết phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện. Hiện nay, các tiểu ban đang gấp rút hoàn thiện các khâu chuẩn bị, bảo đảm cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra theo đúng kế hoạch. Ông Nguyễn Chí Hường, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Để an nhân sự cấp ủy khóa mới được Ban Thường vụ Huyện ủy bàn bạc kỹ lưỡng, bảo đảm số

lượng, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Công tác nhân sự nhiệm kỳ mới được xác định vừa phải bảo đảm sát với quy hoạch cán bộ song vẫn chú trọng phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Trong hai ngày 15/5 và 19/5, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện xong các bước quy trình đối với các đồng chí cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 có đủ điều kiện tái cử và các nguồn nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy. Trong đó, số lượng cấp ủy khóa mới là 41 đồng chí, dự kiến tỷ lệ nữ chiếm 15% và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Huyện ủy; tuổi trẻ 17%; cơ cấu Ban Thường vụ Huyện ủy số lượng 13 đồng chí.

Trong quá trình chuẩn

bị, Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội. Hiện nay, huyện đã cơ bản hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Báo cáo kiểm điểm và xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Dự thảo Báo cáo chính trị đã đánh giá những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ vừa qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, định hướng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội đang được đẩy mạnh. Huyện chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau Đại hội, đặc biệt chú ý các địa bàn có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nắm chắc tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Với tinh thần đoàn kết, sự chuẩn bị chu đáo, tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thái Thụy lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng huyện ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

**TRẦN TUẤN**

**T**heo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, năm 2020, thời tiết, khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Với tinh thần không chủ quan, lơ là nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, huyện Tiên Hải yêu cầu các ngành, địa phương luôn sẵn sàng, chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Tiên Hải được bao bọc bởi hệ thống đê cửa sông, đê biển với tổng chiều dài trên 50km. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, huyện cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh đã thường xuyên được đầu tư, tu bổ, nâng cấp công trình đê điều, thủy lợi. Trước mùa mưa bão năm 2020, Tiên Hải đã hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình đê điều, thủy lợi. Qua kiểm tra, theo đánh giá của các ngành chức năng, hệ thống đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, đủ khả năng chống lũ so với mực nước thiết kế. Tuy nhiên, mặt đê cửa sông tả Hồng Hà vẫn còn những đoạn tình trạng cao trình so với thiết kế...

Bên cạnh việc kiểm tra, đánh giá chất lượng, lực lượng chức năng còn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của công trình đê điều, thủy lợi. Như tình trạng vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai vẫn diễn ra tại nhiều địa phương. Các hành vi vi phạm điển hình là làm nhà, công trình phụ, lều quán trên tuyến đê tả Hồng Hà thuộc địa phận xã Nam Hưng, tuyến đê biển số 5 thuộc địa phận xã Nam Hưng, tuyến đê biển số 6 thuộc địa phận xã Đông Minh, đê cửa sông hữu Trà Lý thuộc các xã Vũ Lăng, Đông Quý; đào đất trong hành lang bảo vệ đê trên tuyến đê biển số 6 thuộc địa phận xã Đông Minh. Tình trạng bến bãi vật liệu xây dựng hoạt động trái phép trên tuyến đê cửa sông tả Hồng Hà thuộc địa phận xã Nam Hải, xã Nam

**TIÊN HẢI**

# Chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Hồng; trên tuyến đê biển số 5 thuộc địa phận các xã Nam Hưng, Nam Phú, Nam Thịnh, Nam Cường. Tình trạng xe cơ giới chở hàng vượt quá tải trọng cho phép của đê chạy trên đê làm hư hỏng mặt đê tại các xã Vũ Lăng, Tây Lương, Nam Hồng, Nam Hưng, Nam Phú... Nguyên nhân của tình trạng trên là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Bên cạnh đó, công trình một số xã nơi thực hiện trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Việc ngăn chặn, xử lý vi phạm thiếu kiên quyết dẫn đến tình trạng nhiều vụ vi phạm cũ chưa được giải quyết dứt điểm đã phát sinh thêm các vụ vi phạm mới.

Ông Dương Văn Quyền, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Năm 2019, Tiên Hải chịu ảnh hưởng của 2 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn. Do có sự chủ động, chỉ đạo sát sao, kịp

thời của Huyện ủy, UBND huyện và sự phối hợp giữa các lực lượng, các ngành, UBND các xã, thị trấn về công tác huy động vật tư, nhân lực, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ" nên đã kịp thời xử lý các sự cố bảo đảm an toàn, nhanh chóng. Trước diễn biến khó lường của thời tiết, UBND huyện yêu cầu các ngành, các địa phương thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", phát huy sức mạnh tổng hợp của nhà nước và nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khẩn trương và có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngoài ra, các địa phương cũng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chống mọi biểu hiện chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, giữ vững hệ thống đê điều, công trình thủy lợi trong mùa mưa bão, bảo đảm ổn định đời sống của nhân dân. UBND các xã, thị trấn chủ động lên

phương án sát thực tế công tác kêu gọi tài thuyền, di dời dân tại những khu vực xung yếu, chòi canh coi nuôi trồng thủy hải sản và các vùng trũng thấp đến vị trí bảo đảm an toàn trước khi có bão đổ bộ vào đất liền. Để bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi trong mùa mưa bão năm 2020 và những năm tiếp theo, UBND huyện đề nghị các cấp, các ngành xem xét, đầu tư vốn xây dựng đoạn đê từ cống Tân Lập đến K1+00 đê cửa sông tả Hồng Hà, đầu tư nâng cấp tuyến đê bồi An Hạ 2. Đầu tư xây dựng mới cống Bông He, cống Trung Lang, điểm Nam Hải thuộc đê cửa sông tả Hồng Hà; điểm Vũ Lăng thuộc đê cửa sông hữu Trà Lý; cống Hải Thịnh, cống Nam Cường thuộc đê biển số 5; cống Tâm của thuộc đê biển số 6. Đắp cơ phần áp phia đông khu vực đê, hố, ao sát chân đê để chống sạt trượt mái đê ở các vị trí trên...

**PHẠM HƯNG**



Cống Tiên Đông, xã Đông Trà (Tiên Hải) được đầu tư xây dựng phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão.

**TÂN LỄ**

# Làng nghề chờ ngày thái lai

Sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, hàng triệu chiếc chiếu chống chất trong kho khiến chủ cơ sở dệt chiếu "mất ăn, mất ngủ"; thiếu vốn tái đầu tư, nhiều cơ sở dệt chiếu "kiệt sức" trong cuộc chạy đua duy trì sản xuất; hàng nghìn lao động đứng trước nguy cơ mất việc làm - đó đang là thực trạng của làng nghề xã Tân Lễ (Hưng Hà).

**Niềm tự hào của địa phương**

Người dân Tân Lễ luôn tự hào vì cơ nghiệp dệt chiếu truyền thống, sản phẩm

vang danh khắp cả nước với thương hiệu chiếu Hới. Nghề dệt chiếu đã giúp phần lớn các gia đình trong xã giàu lên. Ông Trần Bá Lưu, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Cả xã có gần 3.700 hộ dân thì có tới 2.466 hộ làm nghề, tạo việc làm cho 4.873 lao động với thu nhập bình quân đạt 6 triệu đồng/người/tháng. Năm 2019, làng nghề dệt chiếu sản xuất và cung cấp ra thị trường hơn 5,3 triệu sản phẩm, doanh thu gần 280 tỷ đồng. Trước đây, sản phẩm chính của làng nghề ở Tân

Lễ là chiếu cói. Do khó khăn về thị trường tiêu thụ và nguồn nguyên liệu nên nhiều gia đình, cơ sở sản xuất đã chuyển sang dệt chiếu nylon. Thay vì dệt thủ công vất vả mà năng suất lại thấp, bà con mạnh dạn đầu tư mua sắm máy móc đưa vào sản xuất, cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện cả xã có 90 máy dệt chiếu cói, 310 máy dệt chiếu nylon, chỉ còn 16 hộ dệt thủ công. Làng nghề lúc nào cũng rộn vang tiếng máy. Đời sống người dân ngày càng đi lên.

Không chỉ gìn giữ danh

tiếng "chiếu Hới", các hộ dân trong làng nghề ở Tân Lễ còn rất năng động, sáng tạo trong việc đổi mới mẫu mã sản phẩm. Chính vì vậy, sản phẩm chiếu các loại của làng nghề đã chiếm lĩnh được thị trường trong nước và vươn ra xuất khẩu tới các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Campuchia. Đây là niềm tự hào của người dân làng nghề để tiếp tục gắn bó, phát triển nghề truyền thống của ông cha ngày một rực rỡ hơn.

**Đổi mặt thách thức**

"Thời điểm này, làng nghề ở Tân Lễ gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19" - ông Trần Bá Hới, công chức giao thông, công thương xã bộc bạch như vậy khi đưa chúng tôi đi thăm một số hộ dân, cơ sở dệt chiếu trong xã.

Theo chủ các cơ sở dệt chiếu ở đây, bằng giờ năm trước, máy móc hoạt động hết công suất, công nhân làm không hết việc, sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Vậy nhưng, từ đầu tháng 2 tới nay, dịch Covid-19 đã khiến thị trường tiêu thụ gần như "đóng băng", nhiều dây chuyền máy móc phải tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động gián đoạn, công nhân thiếu việc làm dẫn tới thu nhập giảm sút, hàng tồn

kho ngày càng gia tăng. Ông Hà Duy Mai, chủ cơ sở sản xuất chiếu Hoàng Mai (thôn Quan Khê) chỉ vào kho hàng chất cao gần đến mái nhà chia sẻ: Hàng làm ra không bán được, trong kho giờ đang tồn đọng khoảng 300.000 chiếc chiếu với tổng trị giá 13,5 tỷ đồng. Nếu tình trạng này không được cải thiện thì chúng tôi chỉ hoạt động cầm chừng được 1 - 2 tháng nữa sẽ phải dừng sản xuất vì không còn vốn đầu tư. Cơ sở có 60 lao động, hiện nay chúng tôi đã buộc phải cho 10 lao động nghỉ việc phần vì không đủ việc làm, phần vì không còn tiền trả lương, toàn bộ vốn liếng nằm "chết" trong kho theo sản phẩm tồn đọng không tiêu thụ được.

Với đặc thù sản phẩm chiếu nylon chỉ tiêu thụ tốt vào mùa lạnh và thời tiết nồm ẩm từ tháng 8 năm trước đến tháng 4 năm sau (âm lịch) nên vào mùa nắng nóng là thời gian các hộ dân, cơ sở sản xuất đẩy mạnh dệt chiếu để chuẩn bị hàng hóa tung ra thị trường. Sau 4 tháng tập trung sản xuất, hàng hóa đã dồi dào nhưng khi có dịch Covid-19, thị trường trong và ngoài nước bị suy giảm, hàng triệu sản phẩm của làng nghề không tiêu thụ được. Ông Vũ Văn Hòa, chủ cơ sở sản xuất chiếu Thuận Hòa (thôn Quan Khê) cho biết: Dù đã cố gắng tìm đầu ra cho sản phẩm nhưng từ đầu năm đến nay chúng tôi chỉ tiêu thụ được 10% hàng hóa làm ra, còn lại phải lưu kho. Nếu tiếp tục duy trì 100% công suất thì lượng tồn kho sẽ ngày càng

tăng. Chính vì vậy, từ đầu tháng 4 đến nay, chúng tôi chỉ cho 50% trong tổng số 32 máy dệt hoạt động và tổ chức công nhân làm việc 1 ca luân phiên. Sự cố gắng đó nhằm giữ chân người lao động, tuy nhiên, do thiếu việc làm, thu nhập giảm nên một số công nhân vẫn xin nghỉ để tìm việc khác. Sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, thiếu vốn tái đầu tư sản xuất, áp lực trả lãi vay ngân hàng, máy móc không hoạt động thường xuyên sẽ xuống cấp, nguy cơ mất công nhân là những nút thắt mà các cơ sở, hộ sản xuất chiếu của làng nghề xã Tân Lễ chưa có cách tháo gỡ. Cả làng nghề đứng trước thách thức lớn, có thể phải dừng hoạt động trong 1 - 2 tháng tới.

Để giúp làng nghề vượt qua khó khăn, hiện nay, lãnh đạo địa phương đang tổng hợp những khó khăn và đề xuất các cấp, các ngành chức năng có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ. Điều kiện các hộ dân, cơ sở sản xuất ở đây mong muốn lúc này là dịch Covid-19 trong nước và thế giới sớm được đẩy lùi để thị trường ổn định trở lại. Họ cũng mong muốn các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân gặp khó khăn do dịch Covid-19 sớm được thực hiện. Nhà nước có cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vay vốn ưu đãi, tạo điều kiện để họ hỗ trợ thu nhập cho công nhân, bảo đảm nguồn nhân lực sẵn sàng hoạt động trở lại.

**KHẮC ĐUẤN**

**HUNG HÀ**

- **Tổng thu ngân sách 5 năm gấp 1,39 lần giai đoạn 2011 - 2015**

Giai đoạn 2016 - 2020, tổng thu ngân sách nhà nước của huyện Hưng Hà ước đạt trên 5.900 tỷ đồng, gấp 1,39 lần so với giai đoạn 2011 - 2015. Công tác thu nội địa nền kinh tế huyện đạt 1.582 tỷ đồng, trong đó thu từ đầu giá quyền sử dụng đất gần 1.000 tỷ đồng. Qua đó góp phần tạo nguồn vốn đáng kể phục vụ nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, huyện Hưng Hà tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý ngân sách nhà nước; nâng lực quản lý, điều hành và trách nhiệm của bộ máy chính quyền trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách theo quy định của nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, qua đó tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách địa phương.

- **5 năm cấp trên 14.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất**

Trong 5 năm (2016 - 2020), Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hưng Hà đã thẩm định, trình UBND huyện cấp trên 14.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phòng cũng tham mưu trình UBND huyện thu hồi đất, phê duyệt 209 phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng với tổng diện tích thu hồi trên 1,2 triệu m<sup>2</sup>, kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 345 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Tập trung lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. Kiên quyết để xuất thu hồi đất đối với các dự án chậm triển khai, sử dụng đất không đúng mục đích... Thực hiện tốt quy định việc luân chuyển hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

**MAI THỤ**



Cơ sở sản xuất chiếu Thuận Hòa (thôn Quan Khê, xã Tân Lễ) tồn kho hơn 37.500 chiếc chiếu cói và chiếu nylon trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.